

iMoney เปิดตัวเว็บไซต์เปรียบเทียบการลงทุนด้านการเงินเพื่อคนไทย “ iMoney Thailand”

หนึ่งในเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์

iMoney Thailand โดยเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้คำปรึกษาทางการเงินแก่คนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

iMoney Thailand เป็นช่องทางที่จะช่วยให้คนไทยได้เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญในการลงทุน อาทิ วงเงินการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันจากผู้ให้บริการด้านการเงินในประเทศไทย iMoney ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 18 เดือนหลังจากการเปิดตัวในประเทศมาเลเซีย และตอนนี้ได้ขยายตัวเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการฟรีทั้งในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮองกง และไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง iMoney นายชิง เว่ย ลี กล่าวว่า “ iMoney ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดความสับสนและความซับซ้อนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคจะไม่ได้ผลประโยชน์จากธนาคารอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้บริโภคอาจขาดการศึกษาก่อนการลงทุนด้านการเงิน รวมถึงการไม่มีเวลาในการเข้าไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารและความล่าช้าในการทำธุรกรรม อาจทำให้ผู้บริโภคเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่า”

“บริการของ iMoney สามารถเข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการหาข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างรวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต” ชิงเสริม “ขอขอบคุณความสนับสนุนของ Cradle Investment Programme และ Asia Venture Group ที่ทำให้ iMoney ขยายการเติบโตไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮองกงอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เราเชื่อว่า iMoney จะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ในเรื่องของการลงทุนได้อย่างเหมาะสมจากข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องและแม่นยำ”

สำหรับ iMoney Thailand คนไทยสามารถใช้เว็บไซต์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่า จะเป็นการเปรียบเทียบบัตรเครดิตสินเชื่อ

ส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ ประกันภัยรถยนต์ รวมไปถึงบทความทางการเงินและวิธีการใช้เงินที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย สามารถทดลองใช้บริการได้ที่ <http://www.imoneythailand.com> ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป